



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๒๕๘

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน/  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณา เรื่อง การขยายระยะเวลา และกันเงินเบิกจ่ายเหลืออมปี โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในลักษณะ Project Base ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีหน่วยงานที่ได้แจ้งความประสงค์ขออนุมัติขยาย ระยะเวลาดำเนินการ และการกันเงินเบิกจ่ายเหลืออมปีเสนอมายังคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่าย ดำเนินงาน โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒. โครงการใดที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายลงทุน ขอให้ส่วนงานและผู้รับผิดชอบ โครงการดำเนินการเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้าง เมื่อได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วให้นำสัญญาที่ได้ก่อกำหนดผู้กัณฑ์ แล้วไปใช้ประกอบการเสนอเรื่องขอกันเงินเบิกจ่ายเหลืออมปีต่อกองคลัง โดยแบ่งการขอขยายระยะเวลา ดำเนินงานระยะแรก ให้สิ้นสุดภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ หากมีเหตุผลความจำเป็นต้องขอ ขยายระยะเวลาดำเนินงานเพิ่มเติม (สัญญาที่ได้ก่อกำหนดผู้กัณฑ์สิ้นสุดเกินระยะเวลาดังกล่าว) ขอให้ส่วน งาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินงานและขอกันเงินเบิกจ่ายเหลืออมปีต่อ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๓. ขอให้ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทำแผนการดำเนินงานรายกิจกรรมระบุ ระยะเวลาดำเนินงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมเป็นรายเดือน โดยขอ จัดส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ได้พิจารณาร่วมกันเพื่อให้โครงการที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และสามารถ นำส่งผลผลิตโครงการได้ตามที่ได้ผูกพันไว้กับสำนักงบประมาณ เบื้องต้นได้แจ้งเวียนให้หน่วยงาน ที่เสนอขอขยายระยะเวลาดังกล่าวทราบ เพื่อใช้ประกอบการเตรียมการขออนุมัติกันเงินเบิกจ่ายเหลืออม ปีต่อกองคลังตามขั้นตอนไปพลางก่อน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการเสนออนุมัติการขยายระยะเวลา และกัณเงินเบิกจ่ายเหลืออุมปี โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในลักษณะ Project Base ประจำปีงบประมาณ และให้ กองแผนงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. ให้กองคลัง กองแผนงาน และกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการกัณเงินชดเชย เบิกเหลืออุมปี และเงินเดือนปรับสภาพ สำหรับผู้เกษียณอายุ จำนวน ๒๓ คน จากงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๐๙๖,๐๕๐ บาท (ห้าล้านเก้าหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตากิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ